



# HƯƠNG TỎI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)

## TÂY TIẾN

### Thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân Tây Tiến (Tiền Hải) đã đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện tấm lòng tri ân những người công hiến, hy sinh vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc.

Sinh thời, Bác Hồ từng dạy: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bốn phần chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, từ cán bộ, đảng viên đến từng người dân Tây Tiến đều nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Bằng những việc làm cụ thể, Tây Tiến từng bước động viên, sẻ chia với các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh giúp họ vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào xây dựng quê hương. Bà Nguyễn Thị Gái, mẹ liệt sĩ ở thôn Đông Cao 1 là một trong những



Bà Nguyễn Thị Gái, mẹ liệt sĩ ở thôn Đông Cao 1, xã Tây Tiến được hỗ trợ kinh phí xây mới nhà ở.

đối tượng chính sách có cuộc sống chưa ổn định, bản thân tuổi cao lại hay đau ốm. Năm nay bà Gái để nghị và được các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ để gia đình xây mới nhà ở. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới, bà Gái chia sẻ: Trước đây, gia đình ở trong căn nhà chật hẹp đã xuống

cấp. Được các cơ quan, đoàn thể quan tâm giúp đỡ, mong ước được sống trong căn nhà khang trang đã trở thành hiện thực. Ngoài ra, những năm qua tôi thường xuyên được cấp ủy, chính quyền và bà con trong thôn thăm hỏi động viên để tôi có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Ca, thôn Đông Cao 2 cũng có chung niềm vui khi được sống trong căn nhà mới. Tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam, kết thúc chiến tranh trở về địa phương, ông Ca phát hiện bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin... Những năm qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, địa phương luôn quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để các đối tượng có cuộc sống ổn định. Tích cực làm tốt công tác xã hội hóa các chương trình chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ. Giáo dục cho thanh thiếu

niên, nhi đồng lòng biết ơn và tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của những người con quê hương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ngoài ra, hàng tháng xã thực hiện chi trả trợ cấp chính sách đối với người có công kịp thời, đầy đủ; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách đúng quy định, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh. Tích cực vận động nhân dân, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm huy động nguồn lực từ cộng đồng cùng với Nhà nước quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng. Năm nay, xã đã vận động các cơ quan, đơn vị ủng hộ để hỗ trợ 2 gia đình chính sách xây mới nhà ở với kinh phí gần 100 triệu đồng. Đối với quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thời gian qua đã vận động được gần 12 triệu đồng. Trên tinh thần tự nguyện ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, mỗi năm Tây Tiến phấn đấu xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương đạt 40 triệu đồng.

nhân, nhi đồng lòng biết ơn và tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của những người con quê hương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ngoài ra, hàng tháng xã thực hiện chi trả trợ cấp chính sách đối với người có công kịp thời, đầy đủ; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách đúng quy định, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh. Tích cực vận động nhân dân, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm huy động nguồn lực từ cộng đồng cùng với Nhà nước quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng. Năm nay, xã đã vận động các cơ quan, đơn vị ủng hộ để hỗ trợ 2 gia đình chính sách xây mới nhà ở với kinh phí gần 100 triệu đồng. Đối với quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thời gian qua đã vận động được gần 12 triệu đồng. Trên tinh thần tự nguyện ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, mỗi năm Tây Tiến phấn đấu xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương đạt 40 triệu đồng.

MẠNH THẮNG

### Hội nghị khoa học điều dưỡng lần thứ nhất

Hội Điều dưỡng Thái Bình vừa tổ chức hội nghị khoa học điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng lần thứ nhất, năm 2017.

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động được Hội Điều dưỡng Thái Bình chú trọng đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học điều dưỡng; hướng dẫn định hướng các chủ đề nghiên cứu, gợi ý các vấn đề cần giải quyết trong công tác điều dưỡng, đồng thời đón đầu, động viên hội viên tích cực triển khai đề tài. Vì vậy, công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ điều dưỡng ngày càng có nhiều tiến bộ. Toàn ngành có 290 đề tài được giải khuyến khích tại hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật lần thứ VI, năm 2014 - 2015...

Tại hội nghị, 9 đề tài tiêu biểu, sát với hoạt động thực tiễn của điều dưỡng tại cơ sở được lựa chọn báo cáo. Hội đồng khoa học của ngành đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học đều đạt loại xuất sắc, trong đó có 2 đề tài đạt loại đặc biệt xuất sắc.

HÀ DUNG

### ĐOÀN CẢI LƯƠNG THÁI BÌNH Thực hiện 30 buổi biểu diễn

6 tháng đầu năm 2017, Đoàn Cải lương Thái Bình đã thực hiện 30 buổi biểu diễn, trong đó có 20 buổi biểu diễn trong tỉnh, phục vụ khoảng 15.000 lượt người xem, doanh thu đạt 180 triệu đồng, tương đương 60% kế hoạch năm; kết hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tổ chức biểu diễn và trao 35 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; mở 2 đợt tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho toàn bộ nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công trong đơn vị.

6 tháng cuối năm 2017, Đoàn Cải lương Thái Bình tiếp tục xây dựng các chương trình nghệ thuật mới, hoàn thành vượt mức kế hoạch giao cả về số buổi biểu diễn, doanh thu và số lượt người xem, dàn dựng chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, biểu diễn, phục vụ cán bộ, nhân dân, đạt kết quả cao trong cuộc thi “Tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2017” tổ chức tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

THẢO TIÊN

### Bàn giao công trình vệ sinh cho các trường học



Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với tổ chức Latter Day Saints Charities vừa tổ chức bàn giao công trình vệ sinh cho các trường tiểu học và THCS trên địa bàn hai huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng.

Các công trình vệ sinh được bàn giao cho các trường: Tiểu học thị trấn Quỳnh Côi, Tiểu học Quỳnh Lương, Tiểu học An Hiệp, Tiểu học Quỳnh Mỹ, THCS An Thành, THCS An Thái (Quỳnh Phụ) và THCS Lô Giang (Đông Hưng). Đây là 7 trong 13 công trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động tổ chức Latter Day Saints Charities tài trợ với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng.

HOÀNG LANH

NGUYỄN CƯỜNG

Những năm qua, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có sức lan tỏa mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong xã hội. Tinh thần, trách nhiệm và lòng say mê với công việc, sự sáng tạo của đội ngũ nữ CNVCLĐ trong tỉnh góp phần tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với tổng số trên 1.500 nữ cán bộ, công chức, viên chức ở 52 công đoàn cơ sở trực thuộc, hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, ngay sau khi thành lập, Công đoàn Viên chức tỉnh đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các hoạt động gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”... Trong quá trình hoạt động, hàng năm, ban nữ công từ Công đoàn Viên chức tỉnh đến công đoàn các cơ sở đã xây dựng chương trình cụ thể, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục nữ cán bộ, công chức,

## Sức lan tỏa từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”



Hội Nông dân tỉnh tích cực hỗ trợ vay vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế.

viên chức, đoàn viên công đoàn quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tổ chức các buổi tập huấn, tọa đàm, hội thảo để rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, giải pháp hoàn thành nhiệm vụ.

Trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động

sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, nữ cán bộ, công chức, viên chức luôn chủ động học hỏi nâng cao trình độ và chất lượng, hiệu quả công việc, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành,

sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bà Trần Thị Minh Thu, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh khẳng định: Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, người phụ nữ cần phải học tập, rèn luyện không ngừng, luôn luôn phấn đấu. Người phụ nữ không thể tự tin nếu

không có kiến thức, không có kỹ năng nghề nghiệp tốt. Chính vì vậy, nhiệm vụ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị và công tác nghiên cứu khoa học thời gian qua luôn được Công đoàn Viên chức tỉnh đặc biệt quan tâm cho chị em tham gia.

Một trong những hoạt động nổi bật đó là phong trào lao động sáng tạo được đông đảo nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia hưởng ứng. Nhiều đề tài cấp ngành, cấp tỉnh và cấp cơ sở đã được chị em tham gia với vai trò là chủ nhiệm đề tài. Có nhiều đề tài có tính khả thi cao, đóng góp tích cực trong ứng dụng để phát triển kinh tế - xã hội, tiêu biểu như đề tài của chị Phùng Thị Thanh Mai (Sở Thông tin và Truyền thông) về lĩnh vực công nghệ thông tin; đề tài của chị Trần Thị Hòa (Trường Đại học Thái Bình) về lĩnh vực nông nghiệp, cơ khí; đề tài của chị Phí Thị Khoa (Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình) về lĩnh vực dạy ngoại ngữ... Chính sự tự tin đã giúp nhiều chị em phụ nữ khẳng

## CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TBS SÔNG TRÀ Chăm lo sức khỏe người lao động

Thành lập năm 2014, chuyên sản xuất ba lô, túi xách xuất khẩu sang Pháp và các nước châu Âu, đến nay, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà (khu công nghiệp Sông Trà) không chỉ tạo việc làm cho 2.540 lao động với thu nhập bình quân 5,3 triệu đồng/người/tháng mà còn đặc biệt quan tâm chăm lo sức khỏe người lao động.

Ông Phạm Văn Hiếu, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Điểm nổi bật của Công ty không chỉ ở doanh thu, sản lượng mà đời sống của công nhân ngày càng được cải thiện, việc làm tương đối ổn định. 6 tháng

đầu năm 2017, Công ty sản xuất 6,7 triệu sản phẩm, dự tính cả năm sẽ sản xuất 12 triệu sản phẩm, tăng gần 5 triệu sản phẩm so với năm 2016. Có được kết quả đó là do Công đoàn Công ty đã phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua với nhiều khẩu hiệu như bảo đảm chất lượng là sự sống còn của nhà máy, giao hàng đúng hạn với khách hàng, con người là yếu tố then chốt của Công ty... Đặc biệt, Công ty luôn coi người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp, đặt vấn đề sức khỏe của công nhân lên hàng đầu. Hiện nay, mọi hoạt động của công nhân đều có sự tham gia

của tổ chức công đoàn, từ việc công nhân ốm đau hay thai sản Công đoàn đều có mặt động viên và trao quà kịp thời. Để người lao động có sức khỏe yên tâm làm việc, Công ty còn phục vụ đồ uống tại chỗ theo mùa. Điển hình vào mùa hè phục vụ nước chanh đường và vitamin C, mùa đông có nước ấm và nước trà gừng. Ngoài ra còn có hệ thống làm mát bằng hơi nước để chống nóng vào mùa hè và hệ thống sưởi ấm tay vào mùa đông. Hơn thế, ngay từ khi xây dựng nhà máy, nhà ăn và căng tin được Công ty chú trọng xây dựng đầu tiên. Do đó, ngoài việc bảo đảm diện tích phục

vụ cho gần 3.000 suất ăn cùng lúc, khu vực căng tin còn bán đồ thực phẩm, đồ uống với giá rẻ cho người lao động. Trong bữa ăn của người lao động, ngoài đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng Công ty còn chú trọng tới công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, Công ty có đội ngũ nấu ăn với mỗi suất ăn trị giá 12.000 đồng, thực phẩm chế biến được nhập ở những cơ sở có đủ tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng, có giấy phép đăng ký kinh doanh với 30 thực đơn/tháng và không lặp lại đồ ăn quá 2 lần/tuần. Nguồn thực phẩm đầu vào được ban liên kiểm gồm 6 người kiểm tra, tiếp nhận



Chăm sóc sức khỏe cho công nhân tại phòng y tế của Công ty.

phản ánh từ người lao động về bữa ăn để điều chỉnh tốt hơn. Cùng với đó là có test thử thực phẩm nhanh và lưu mẫu thức ăn sống và chín hàng ngày. Chính vì thực hiện tốt việc bảo đảm bữa ăn cho người lao động nên đến nay chưa có vụ ngộ độc nào xảy ra. Tất cả công nhân đều hài lòng các chế độ về chăm lo cho

người lao động. Mặc dù mới vào làm được 2 tháng song công nhân Phạm Thị Thu Hương có rất nhiều ấn tượng với Công ty. Chị chia sẻ: Tôi đã làm và được trải nghiệm ở rất nhiều công ty, đơn vị nhưng tôi thấy người lao động ở TBS Sông Trà được quan tâm chăm sóc tốt nhất. Chúng tôi đã được chăm lo từ khâu được uống

đến bữa ăn, thăm khám sức khỏe đến các hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Điều này chắc chắn sẽ khiến tôi gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Ông Hiếu cho biết thêm: Ngoài các chế độ như thưởng chuyên cần, hỗ trợ xăng xe, nhà ở, người con nhỏ, phụ cấp đặc hại thì TBS Sông Trà còn tổ chức

khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Nhờ những hoạt động trên nên từ khi thành lập đến nay Công ty không bị biến động về nguồn nhân lực. Thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục mở thêm chuyên sản xuất, dự tính thu hút khoảng 6.000 lao động vào làm việc.

THU THỦY